

CÔ BÉ GIÀU LÒNG NHÂN ÁI

“Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”

Bác ví các cháu như “Búp trên cành”- tuổi ăn tuổi ngủ. Búp trên cành - mon mơn, tươi non, đẹp đẽ vẫn cần được chăm sóc nâng niu. Những mầm non tương lai ấy, các em ngoan ngoãn, lễ phép, chịu khó học hành là điều đáng quý. Đáng trân quý hơn cả ở lứa tuổi học sinh là tấm lòng yêu thương, biết sẻ chia với bạn cùng trang lứa... Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, cho đi là còn mãi... Người bạn nhỏ tôi muốn nhắc đến ở đây là em Phạm Thu Ngân - học sinh lớp 4A4, trường Tiểu học Đặng Trần Côn.



Thu Ngân - một cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn, tốt bụng nhưng cũng rất cá tính. Với dáng vẻ năng động, hoạt bát nhưng em lại khiêm nhường pha chút e ngại. Máy ai nghĩ rằng cô học trò ấy lại rất trách nhiệm, luôn cố gắng không ngừng vươn lên. Không quá nổi bật nhưng Ngân lại mang một năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người. Ngân có mong muốn các bạn trong lớp luôn hòa đồng, đoàn kết, yêu thương. Em đã mạnh dạn làm nhiệm vụ tổ phó và được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong lớp, thật đáng khen. Từ khi có Ngân, tổ 4 thay đổi đến lạ, cảm ơn em đã có nhiều sáng tạo và ý tưởng thú vị để thu hút các bạn học tập, vui chơi cùng mình và cùng nhau tiến bộ.



Ngân cùng các bạn trong lớp tham gia múa hát văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ở lớp là vậy, Ngân tích cực học tập, năng nổ tham gia các hoạt động. Ở nhà, Ngân là một người con gái thảo, người chị dịu hiền. Như em chia sẻ: mỗi chiều đi học về, em thường quét dọn nhà cửa, cắm đồ mẹ nấu cơm, chị em cùng nhau chơi bóng hay nhảy dây, đá cầu để luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe và chờ bố mẹ về. Không quên nhiệm vụ, nếu còn sớm các bạn ấy lại đôn đốc nhau ôn bài và chuẩn bị bài cho hôm sau.

Với bao ước mơ, em dần dần làm từ việc nhỏ nhất. Dưới mái trường Đặng Trần Côn, em được học tập, rèn luyện, trải nghiệm nhiều điều thú vị. Phải chăng, qua mỗi bài học, mỗi buổi tuyên truyền, tích lũy giá trị cuộc sống, đã áp ủ trong em tình yêu người, biết chia sẻ, cảm thông. Hiểu được ý nghĩa cao đẹp tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, em nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện của trường. Không những thế em còn cùng các cô bác, anh chị khu dân cư thành lập “biệt đội” an sinh xã hội để được góp một phần sức mình giúp ích xã hội.



Thu Ngân cùng những người chị chuẩn bị quà “Tết chuyền tay”.

Với con trẻ, Tết như một bức tranh đẹp, tươi vui, đậm ấm, nhiều ước mơ, tràn sức sống. Thật vui biết bao khi bạn nhỏ nào cũng được sắm những bộ quần áo mới, những đồ ăn ngon. Nhưng mấy ai để ý rằng niềm vui ấy liệu các em nhỏ khó khăn vùng biên giới có được không? Vậy là Thu Ngân đã cùng mọi người “chuyền tay” nhau không khí và niềm vui của những ngày Tết cổ truyền đến với các bạn khó khăn vùng biên giới. Không chỉ là gói bánh, gói quà, em còn tỉ mỉ, cẩn thận gấp những hộp quà nhỏ và trang trí ngộ nghĩnh. Ngân gửi vào đó tình cảm yêu mến, quý trọng những người bạn chưa gặp mặt, biết tên...

Thật tuyệt vời ở Ngân - một cô bé chỉ mới 9 tuổi, với tâm sáng, giàu lòng nhân ái, luôn biết chan hòa với mọi người. Em là một tấm gương sáng để các bạn học sinh noi theo.

Cô chúc Ngân có thật nhiều sức khỏe, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi với cảm xúc tích cực. Chúc em luôn là con ngoan của bố mẹ, trò giỏi của thầy cô. Em sẽ là chủ nhân tích cực của đất nước mình, Ngân nhé!

Tháng 2/2023

GVCN: Dương Thị Lan Anh